



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 หน้า 3 มุลค่าข่าว .-

ชง4ข้อรบ.ใหม่หนุนวิจัย-พัฒนา

ไทยโพสต์ ● สอวช.ฝากรัฐบาลชุดใหม่ผลักดันไทยเกิดการลงทุนอาร์แอนด์ดี ซี “รัฐ” ควรทุ่มงบปีละไม่ต่ำกว่า 51,000 ล้านบาท เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายพาประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เปิดเผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาหรืออาร์แอนด์ดี ของประเทศไทย ปี 2564 (รอบสำรวจปี 2565) ซึ่งเป็นช่วงที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การสำรวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเกิดการชะลอตัวลงเล็กน้อยพบว่าค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ของประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 1.21 จากเดิม 1.33 โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมอยู่ที่ 195,570 ล้านบาท จากเดิม 208,010 ล้านบาท มีอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 5.98 เป็นค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 144,887 ล้านบาท จากเดิม 141,706 ล้านบาท และ

ภาคอื่นๆ ประกอบด้วย รัฐบาล อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ไม่ต่ำกว่า 50,683 ล้านบาท จากเดิม 66,304 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนภาคเอกชนต่อภาคอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 74:26 ซึ่งจะเห็นว่าการลงทุนด้านดังกล่าวในภาคเอกชนยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้ความเห็นต่อผลสำรวจดังกล่าวว่า ตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าควรจะเป็นร้อยละ 1.37 โดยมาจากการลงทุนภาครัฐบาลที่น้อยลง ส่วนภาคเอกชนยังเติบโตได้ดี

“หากเรามองเป้าหมายการลงทุนวิจัยและพัฒนาเดิมที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อจีดีพีภายในปี 2570 รัฐจำเป็นต้อง

มีมาตรการผลักดันการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยมีมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อดึงดูดการลงทุนรวมด้านการวิจัยและพัฒนา โดยต้องเพิ่มตัวเลขการลงทุนจากภาครัฐอีกประมาณ 305,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 51,000 ล้านบาท และจะต้องรักษาระดับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง” ดร.กิติพงค์กล่าว

ผู้อำนวยการ สอวช.กล่าวด้วยว่า การส่งเสริมการลงทุนของประเทศควรเน้นการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยไทยเรามีจุดเด่นที่สามารถสร้างโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแห่งอนาคต (Future Food) กำลังเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตา เพราะมีอัตราการส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ดร.กิติพงค์กล่าวทิ้งท้ายถึงข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้ไทยเกิดการลงทุนการวิจัยและพัฒนา และนำไปสู่การพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ผ่าน 4 ข้อเสนอ คือ 1.ภาครัฐต้องเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุนการวิจัยและพัฒนา และรักษาระดับการลงทุนให้ไม่ลดจากเดิม ขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้เกิดนโยบายที่จะช่วยรักษาระดับการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนควบคู่กันไป 2.ส่งเสริมการสร้างกำลังคนให้เพียงพอที่จะทำเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรองรับการลงทุนจากภาคเอกชน 3.ยกระดับการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานความรู้ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต และ 4.ขยายฐานผู้เล่นใหม่ๆ ในภาคเศรษฐกิจ เช่น สตาร์ทอัพ และสตาร์ทอัพเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย โดยมีกลไก University Holding Company เข้ามาส่งเสริม.